

THÀNH PHỐ

Chinh trang đô thị chào đón xuân mới



Sắc hoa rực rỡ được trang hoàng trên khắp các tuyến đường.

Không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang rộn ràng khắp các con đường, góc phố. Những ngày này, việc chỉnh trang đô thị, giảm ồn ào tác hại...

chính nội thành, hệ thống bảng led. Điểm nhấn là các công trình: Quảng trường 14/10, ngã tư Phúc Khánh, đường Lê Lợi, các biển hiệu trang trí trên đường Võ Nguyên Giáp, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Trần Thái Tông...

trình đô thị Thái Bình đang tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, chú trọng thực hiện các công việc như chăm sóc cây xanh, làm sạch các tuyến đường, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường chính. Nhiều tuyến đường của thành phố đã được trang hoàng, khoác lên tấm áo mới rực rỡ...

đường chính trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực Quảng trường 14/10, các ngã tư trung tâm thành phố và tuyến phố Lê Lợi, Công ty đã trang trí 17.400 cây hoa các loại, 170 chậu hoa to, 212 ang ly tròn, 1.780 chậu hoa nhỏ, 58 giá hoa nghệ thuật, 75m² cỏ nhân tạo, 5.400 bông hoa lụa tạo chữ bằng hoa; cắm 3.000 cờ Tổ quốc, hồng kỳ. Đến nay, tất cả cơ bản đã hoàn thành, một số hạng mục, công trình đang bước vào công đoạn cuối. Đồng thời, Công ty đang tập trung nhân lực và thiết bị, phương tiện để tiến hành chỉnh trang một số hạng mục quét vôi toàn bộ...

MINH NGUYỆT

NAM CHÍNH

Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao



Nhân dân xã Nam Chính (Tiền Hải) tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống.

Sau khi về đích xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Nam Chính (Tiền Hải) tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Ông Nguyễn Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Nam Chính cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Nam Chính có xuất phát điểm thấp, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, các tiêu chí đạt rất thấp... Để tháo gỡ khó khăn, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc...

tiêu cuối cùng, đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong phát triển nông nghiệp, Nam Chính đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch vùng sản xuất và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trên các cánh đồng, những ruộng giao thông nội nước được cứng hóa đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nông dân địa phương đầu tư máy móc vào sản xuất. Hiện nay, Nam Chính đã xây dựng thành công cánh đồng mẫu tại 2 thôn Năng Tĩnh, Hữu Vĩ Nam với diện tích 50ha, cây giống lúa Nhật, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp duy trì và phát triển, toàn xã có 274 hộ với 785 lao động, làm

việc thường xuyên trong các nhóm nghề như làm nón lá, nghề thêu, nghề mộc, chế biến lương thực thực phẩm. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại các thôn thường xuyên sinh hoạt, giao lưu, tạo nên những sân chơi lành mạnh, từ đó nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho người dân. Hệ thống chính trị tại địa phương được củng cố và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. Dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hướng đến thực hiện 11 tiêu chí NTM nâng cao, Nam Chính đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo

điều kiện nông thôn ngày càng khang trang. Tiếp tục quan tâm để ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những nghề có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân có việc làm ổn định. Khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích. Trong công tác giảm nghèo xã có các giải pháp như: Hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất...

MANH THẮNG

THÁI THUY

Vận động thu hồi 17,5kg pháo các loại

Huyện Thái Thụy vừa tổ chức tổng kết công tác thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

quần chúng nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo. Kết quả, đã có 8 công dân ở 5 xã tự giác giao nộp 6 súng săn, 17,5kg pháo các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT. Trong đó, phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng sản xuất, sử dụng pháo trái phép và đã xử phạt hành chính với số tiền 9 triệu đồng.

đán Canh Tý 2020, huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng chức năng huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và ký cam kết không sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo trái phép. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm Luật số 14, Nghị định số 36... Tại hội nghị, Công an tỉnh, UBND huyện Thái Thụy đã tuyên dương, tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong năm 2019.

TRẦN TUẤN

ĐÔNG HƯNG

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà tết

Theo rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện Đông Hưng còn 2.192 hộ nghèo và 2.589 hộ cận nghèo. Nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầm ấm, nghĩa tình, cùng với quà của tỉnh, UBND huyện tích cực vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ để 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà tết. Hội Doanh nghiệp huyện trao 1.200 suất quà; ủy ban MTTQ các cấp trao 420 suất quà; Hội Chữ thập đỏ huyện trao 400 suất quà... Mỗi suất quà tết từ 300.000 - 400.000 đồng. Hiện các phòng chuyên môn, các đoàn thể xã hội huyện đang rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo từng địa phương. Trên cơ sở đó phân bổ quà nhằm bảo đảm địa phương nào cũng có quà, ưu tiên những xã khó khăn, trao quà đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót, góp phần giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết an vui, đầm ấm và ý nghĩa.

góp, hỗ trợ để 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà tết. Hội Doanh nghiệp huyện trao 1.200 suất quà; ủy ban MTTQ các cấp trao 420 suất quà; Hội Chữ thập đỏ huyện trao 400 suất quà... Mỗi suất quà tết từ 300.000 - 400.000 đồng. Hiện các phòng chuyên môn, các đoàn thể xã hội huyện đang rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo từng địa phương. Trên cơ sở đó phân bổ quà nhằm bảo đảm địa phương nào cũng có quà, ưu tiên những xã khó khăn, trao quà đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót, góp phần giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết an vui, đầm ấm và ý nghĩa.

TRUNG HIẾU

HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Khen thưởng 43 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, các cấp hội đã trao trên 410 suất quà, quyên góp trao trên 160 triệu đồng, 400kg gạo, 70 ngày công, 452 thẻ báo hiểm thân thể, 6 thẻ bảo hiểm y tế, 15 chăn ấm cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và nhân các dịp lễ, tết. Duy trì 97 hộ gao tình thương, 47 cặp lá yêu thương tặng hàng tháng cho phụ nữ, học sinh nghèo. Các cấp hội tiếp tục khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn từ các ngân hàng với số dư đến nay gần 460 tỷ đồng trên 9.800 lượt hộ vay; duy trì 903 tổ tiết kiệm với gần 40.000 lượt chi tham gia, được 20 tỷ đồng cho 1.559 chi vay. Hầu hết các chi sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giúp 100 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Các cấp hội cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, là lực lượng nòng cốt trong công tác vệ sinh môi trường tại các địa phương, góp phần đưa huyện về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Tại hội nghị, 43 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp hội và UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

THU HIỀN

Trao 238 suất quà tết cho bệnh nhân tâm thần

Sáng ngày 7/1, Câu lạc bộ tình người (Hà Nội) tổ chức thăm hỏi, trao quà tết cho các bệnh nhân đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần. Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 238 bệnh nhân tâm thần, trong đó có 32 đối tượng là thương binh, bệnh binh, 2 đối tượng là con liệt sĩ, 31 đối tượng nhiễm chất độc hóa học và 173 đối tượng xã hội. Tại buổi trao quà, các thành viên trong Câu lạc bộ tình người đã giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, động viên và trao 238 suất quà tết trị giá trên 142 triệu đồng cho các đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ tình người mỗi khi tết đến, xuân về với mong muốn các bệnh nhân được đón tết vui vẻ.

NGUYỄN CƯỜNG

BIGBUY24H KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÁI BÌNH



Khai trương Văn phòng đại diện tại Thái Bình.

Sáng ngày 6/1/2020, Công ty TNHH Bigbuy24h Việt Nam (Bigbuy24h) khai trương Văn phòng đại diện tại Thái Bình - số 141, đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình. Công ty TNHH Bigbuy24h Việt Nam được thành lập năm 2018 là sản phẩm mại điện tử kết nối người mua và người bán, là sản phẩm công nghệ với nhiều lợi ích dành cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Đến nay, Bigbuy24h đã có gần 40 văn phòng đại diện trên cả nước. Khai trương Văn phòng đại diện tại Thái Bình, Bigbuy24h mong muốn tiếp tục mở rộng danh mục và số lượng sản phẩm chào bán, là cầu nối hỗ trợ khách hàng cũng như doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập vào môi trường thương mại điện tử. Các

doanh nghiệp và nhà cung cấp tại Thái Bình sẽ được miễn phí mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử Bigbuy24h, được kết nối bán hàng trực tuyến trong cộng đồng với hàng triệu thành viên, từ đó có cơ hội giảm chi phí vận hành, tăng doanh thu và lợi nhuận. Người tiêu dùng sau mỗi lần mua hàng sẽ được tặng điểm để mua các sản phẩm và dịch vụ khác có trên các gian hàng của hệ thống Bigbuy24h tương đương

100% giá trị sản phẩm đã mua. Đây là một trong những ưu điểm mà không phải trang thương mại điện tử nào cũng có. Nhân dịp khai trương Văn phòng đại diện tại Thái Bình, Bigbuy24h tặng nhiều phần quà hấp dẫn thông qua việc tặng điểm và miễn phí mở gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HÀ ANH



Khách hàng mua hàng được tặng điểm hoàn tiền.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm công đoàn

Năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình đã hỗ trợ 545 suất quà cho 500 cán bộ, công nhân viên chức lao động và 45 cháu là con người lao động bị tàn tật, nhiễm chất độc da cam trị giá trên 100 triệu đồng; tặng 20 suất quà động viên tân binh

nhập ngũ. Tiếp tục phát động công nhân viên chức ủng hộ xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn", tổng số tiền thu đạt trên 100 triệu đồng. Đã tổ chức khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 4 đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở. Cùng

ĐỨC DŨNG